

## **BÁO CÁO**

### **Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021**

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021; Công văn số 2372/STP-KTVB ngày 22/11/2021 của Sở Tư pháp về việc thực hiện báo cáo theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện, với nội dung như sau:

#### **I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật năm 2021.**

##### **1. Những ưu điểm và kết quả đạt được**

##### ***a. Về xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật***

Bám sát các văn bản triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp về theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; trên cơ sở Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021, Công văn số 311/STP-KTVB ngày 05/03/2021 của Sở Tư pháp về việc thực hiện nhiệm vụ về theo dõi thi hành pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn đã ban hành Kế hoạch số 715/KH-UBND ngày 09/02/2021 về theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021, theo đó đã xác định rõ những nội dung trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật, cụ thể: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng, việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, theo dõi tình hình thi hành pháp luật phòng cháy và chữa cháy; Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021 và Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực, xây dựng và ban hành văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Triệu Sơn. UBND huyện Triệu Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND huyện; 100% các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Hoạt động kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Trong năm 2021, Các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn đã thường xuyên tiến hành tự kiểm tra tình hình theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình phụ trách, theo dõi, quản lý; thông qua việc kiểm tra đã kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện theo dõi thi hành pháp luật.

#### ***b. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tính hình thi hành pháp luật***

- Về tổ chức, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật: Phòng Tư pháp với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện quản lý nhà nước về công tác theo dõi thi hành pháp luật. Hiện tại phòng có 02 công chức trong biên chế cấp huyện và 01 công chức cấp xã điều động làm việc tại phòng, trong đó cử 01 công chức kiêm nhiệm trực tiếp tham mưu công tác theo dõi thi hành pháp luật, như: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đề xuất xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện.

- Về công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ: Để tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ và thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở; tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 1230/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; quan tâm, chú trọng kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; thường xuyên chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các hội nghị ở địa phương.

## **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

### ***a. Tồn tại, hạn chế:***

- Còn có địa phương, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác theo dõi thi hành pháp luật; việc triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật có nơi còn lúng túng, hiệu quả hạn chế.

- Theo dõi thi hành pháp luật là lĩnh vực có phạm vi rộng và có tính chất nhạy cảm; người làm công tác theo dõi thi hành pháp luật là người phải có năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu phù hợp với ngành, lĩnh vực cần theo dõi thi hành pháp luật.

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc theo dõi thi hành pháp luật ở lĩnh vực chuyên ngành, như: đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải, v.v... vẫn còn những khó khăn, bất cập.

#### ***b. Nguyên nhân:***

- Đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí làm nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật còn thiếu và đều là kiêm nhiệm, dẫn đến có nhiều khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp luật còn hạn chế. Do vậy, không tổ chức được nhiều các cuộc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật và huy động cộng tác viên tham gia.

## **II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2021**

### **1. Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trên các lĩnh vực.**

#### **1.1. Kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu hồi đất.**

UBND huyện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện; phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 của huyện; cho 04 doanh nghiệp thuê đất để sản xuất kinh doanh, với diện tích 10,2 ha. UBND huyện cho 02 hộ gia đình thuê đất để sản xuất kinh doanh, với diện tích 0,24 ha. Ước năm 2021, cấp 5.125 GCNQSD đất, trong đó cấp mới 1.475 GCNQSD đất thổ cư, nâng tỷ lệ cấp GCN lần đầu lên 89,1% (65.681/73.716 giấy), vượt kế hoạch (KH: 89,0%); giao 610 lô đất ở cho người trúng đấu giá QSD đất tại 16 xã, thị trấn, với tổng diện tích trên 7,4 ha; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 43 MBQH tại 26 xã, thị trấn, tổng diện tích đất đấu giá 22,26 ha, đạt 46,13% diện tích, đạt 58,9% số MBQH.

Công tác quản lý khoáng sản được tăng cường; UBND huyện đã tổ chức ký cam kết về trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn đối với Chủ tịch UBND huyện trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đất đai năm 2021; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện, đến 15/11/2021, đã xử lý vi phạm hành chính 7 trường hợp vi phạm với số tiền trên 106 triệu đồng. Đóng cửa mỏ khai thác khoáng sản tại xã Minh Sơn.

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình bảo vệ môi trường; đề án thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025; triển khai thực hiện mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ làm phân bón hữu cơ quy mô hộ gia đình tại 34 xã, thị trấn (từ 20 - 100 hộ/ 01 mô hình); ước năm 2021 có 95% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý. Hoàn thành tiêu chí số 7 về môi trường để huyện đạt chuẩn NTM. Hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công dự án xử lý rác thải, chất thải sinh hoạt tại xã Vân Sơn và Thái Hòa.

Công tác bồi thường GPMB các dự án: Ước năm 2021, kết quả thực hiện theo kế hoạch GPMB sau rà soát: Đã đo đạc, kiểm kê 143,85 ha, bằng 94,44% kế hoạch; lập phương án bồi thường và niêm yết công khai 116,29 ha, bằng 80,84% kế hoạch; đã chi trả tiền BTGPMB được 113,2 ha, bằng 75,1% kế hoạch.

## **1.2. Việc tuân thủ pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.**

*a) Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.*

Việc thi hành pháp luật về an toàn phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc và theo đúng quy định của pháp luật. Xác định công tác PCCC là một nhiệm vụ quan trọng mang tính cấp thiết của toàn xã hội, UBND huyện luôn chú trọng việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCCC. Xây dựng các kế hoạch để tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành về phòng cháy, chữa cháy. Chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý việc thực hiện các biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ. Phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót làm giảm đến mức thấp nhất nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ tại cơ sở. Cụ thể:

Công văn số 876/UBND-KTHT ngày 09/4/2020 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong kinh doanh, mua bán dự trữ xăng dầu; công văn số 709/UBND-CA ngày 09/2/2021 về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC tết Nguyên đán Tân Sửu và các hoạt động lễ hội đầu năm 2021; Công văn số 2261/UBND-KTHT ngày 19/4/2021 về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH mùa nắng nóng, khô hanh và PCCC rừng năm 2021; Công văn số 2443/UBND-CA ngày 29/4/2021 về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH và hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức, cơ sở trong công tác PCCC và CNCH theo quy định; Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện về công tác an toàn PCCC; Công văn số 5467/UBND-CA ngày 01/9/2021 về việc tập huấn chuyên sâu cho lực lượng dân phòng năm 2021.

*b) Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân.*

UBND huyện thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy; nâng cao ý thức, trách nhiệm của Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, trong năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 05 vụ cháy, nổ:

- Vào hồi 19 giờ 00 phút ngày 23/12/2020, có xảy ra cháy tại Công ty TNHH Triệu Thái Sơn (Cơ sở do Phòng PC07 quản lý) tại thôn Ân Mộc, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng, cơ sở không yêu cầu điều tra nguyên nhân và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Hồi 14 giờ 00 phút ngày 24/2/2021, có xảy ra cháy tại Rừng tái sinh thuộc sở hữu của 3 hộ gia đình ông Lê Hữu Phúc, ông Nguyễn Viết Sâm và ông Trần Xuân Hiệp địa chỉ tại thôn Liên Châu, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa thiệt hại khoảng 1ha thảm thực bì, nguyên nhân do người dân bất cẩn trong quá trình sử dụng nguồn lửa.

- Khoảng 6 giờ 40 phút sáng ngày 27/3/2021, tại Phân xưởng sản xuất số 1 của Công ty TNHH Ivory (Cơ sở do Phòng PC07 quản lý) địa chỉ tại thôn 4 xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ cháy lớn, diện tích bị

cháy khoảng 6.000 m<sup>2</sup> bao gồm trang thiết bị, máy móc và một số thành phẩm sản xuất của phân xưởng, thiệt hại ước tính khoảng 80 tỷ đồng, nguyên nhân do sự cố hệ thống điện.

- Khoảng 14 giờ 00 phút sáng ngày 19/5/2021, tại thôn 4, xã Hợp Tiên, huyện Triệu Sơn xảy ra cháy xe ô tô Kia Soluto chủ phương tiện là bà Lục Thị Liên, quê quán xã Luận Thành, huyện Thường Xuân điều khiển xe chạy hướng Thành phố Thanh Hóa đi Triệu Sơn, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng, không có thiệt hại về người, nguyên nhân do sự cố hệ thống điện của xe gây cháy.

- Khoảng 11 giờ 30 ngày 26/10/2021, tại thôn Thái Lai, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn xảy ra tai nạn sự cố cháy bãi phế liệu tại cơ sở chế biến phế liệu của ông Phùng Viết Thành do Đội dân phòng và cơ sở tự chữa cháy, thiệt hại về người không, thiệt hại về tài sản không đáng kể. Nguyên nhân được cho ban đầu là do chập điện.

Trong năm 2021, đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực về PCCC 23 trường hợp, ra quyết định xử phạt 23 trường hợp vi phạm quy định về PCCC, phạt tiền là 27.200.000 đồng.

*c) Khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy.*

- Tại thông tư số 148/2020/TT-BCA trong nội dung các phụ lục của Thông tư chỉ quy định PCCC đối với các phương tiện giao thông cơ giới mà không có quy định về PCCC đối với các xe tải vận chuyển hàng hóa khác. Dẫn đến thực tế một xe đầu kéo và xe tải có tải trọng, kích thước thùng tương đương nhau nhưng xe tải không phải thực hiện các quy định về PCCC như xe đầu kéo.

- Tại điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới. Một số quy định tại điều 8 thuộc về nhà sản xuất của các hãng xe. Rất khó khăn trong công tác kiểm tra đánh giá an toàn về PCCC.

- Việc thực hiện trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành.

### **1.3. Tình hình thi hành pháp luật về hoà giải cơ sở**

*a) Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về hoà giải cơ sở*

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, kiện toàn các tổ hoà giải; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp tài liệu cho các hoà giải viên.

Các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn, thôn những quy định về của pháp luật về hoà giải. Một số xã, thị trấn công chức Tư pháp – Hộ tịch trực tiếp tham gia hoà giải tại tổ hoà giải cơ sở.

*b) Việc tuân thủ pháp luật về hoà giải cơ sở*

UBND các xã, thị trấn, các hoà giải viên, người được hoà giải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoà giải cơ sở.

**1.4. Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính**

*a) Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính*

UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức; tổ chức thực hiện các văn bản về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo triển khai thi hành các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Hằng năm, UBND huyện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với UBND huyện, các phòng, đơn vị trực thuộc.

*b) Việc tuân thủ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính*

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã quan tâm quán triệt chỉ đạo cán bộ, bộ phận tham mưu nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu tốt trong công tác xử phạt vi phạm hành chính cũng như chỉ đạo tuyên truyền, thuyết phục vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật và trong việc chấp hành quyết định xử phạt. Các trường hợp vi phạm đã được phát hiện, lập biên bản và xử lý đúng với hành vi vi phạm. Việc giải quyết các hồ sơ đúng cơ sở pháp lý, cụ thể là các văn bản pháp luật hiện hành quy định về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực. Về cơ bản xử phạt đúng hành vi, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt theo quy định; Quy trình giải quyết hồ sơ tuân thủ đúng quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt, thời hạn giao quyết định cho tổ chức, cá nhân vi phạm và các quy định khác có liên quan trong quá trình xử phạt.

Hầu hết các quyết định xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân đều chấp hành nghiêm việc nộp phạt. Trong quá trình xử phạt vi phạm, cán bộ công chức tuyên truyền, giải thích để người vi phạm hiểu, ủng hộ tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tránh tái phạm. Do vậy, các trường hợp phải cưỡng chế trên địa bàn chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số các trường hợp xử phạt.

## **1.5 Tình hình thi hành pháp luật về rà soát văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai**

Năm 2021, trên địa bàn huyện không ban hành văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, phòng cháy, chữa cháy.

## **1.6 Tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình**

Công tác phòng, chống bạo lực gia đình luôn được cấp uỷ, chính quyền, các các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ngay từ đầu năm UBND huyện đã có kế hoạch triển khai đến từng xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị. Xác định nhiệm vụ đầu tiên là làm tốt công tác tuyên truyền, để mọi người dân, mọi gia đình đều nắm và hiểu được, bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật, vi phạm quyền con người, là suy đồi đạo đức trong xã hội. Ngoài ra, còn có sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội như; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên...

Ngoài công tác vận động tuyên truyền UBND huyện và UBND các xã, thị trấn còn lồng ghép triển khai tại các hội nghị về phòng, chống bạo lực gia đình với nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của các xã, thị trấn. Xác định rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội và chính quyền xã, thị trấn trên địa bàn huyện đưa nhiệm vụ thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình thành một nội dung thi đua trong cơ quan, đơn vị; lấy kết quả thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân trong từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, trong thời gian qua trên địa bàn huyện Triệu Sơn không có bạo lực gia đình vi phạm pháp luật.

### **c) TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

#### **1. Tồn tại, hạn chế**

- Công tác phối hợp giữa các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật ở các lĩnh vực, còn chưa được quan tâm kịp thời, chặt chẽ, dẫn đến kết quả hạn chế.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức có liên quan đến lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật, có nơi còn chưa được quan tâm thường xuyên và toàn diện.

#### **2. Nguyên nhân:**



- Vai trò tham mưu trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cán bộ, công chức chuyên môn, ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa được pháp huy cao; chưa kịp thời, đồng bộ và toàn diện.

- Một bộ phận cán bộ, công chức tham mưu về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn chưa thực sự, chịu khó, tự giác nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; do vậy, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao ở địa phương, đơn vị.

#### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Sở Tư pháp cần quan tâm hơn nữa công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về công tác theo dõi thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện, xã, thị trấn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên các lĩnh vực ở các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Triệu Sơn, UBND huyện báo cáo Sở Tư pháp theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Sở Tư pháp (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, PTP .

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Dũng**